

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK

*

Số 48 -CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 3 năm 2020

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian vừa qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nghiêm túc triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát tốt; đến nay, tỉnh ta chưa có trường hợp dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuy nhiên, đến ngày 31/3/2020, tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày với 204 ca (tính đến 18g00 ngày 31/3/2020) và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19", Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cấp bách sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, cụ thể là: Công văn số 79-CV/TW, ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo kết luận số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về "công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19"; Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra"; Công văn số 3588-CV/TU, ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa



bàn tỉnh”; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tập trung cao điểm kiểm soát; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh”, nhất là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng ngày 26/3/2020, Chỉ thị số 15/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2020, đặc biệt là Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh, theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình, thôn buôn cách ly với thôn buôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; công xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu tất cả mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, khám chữa bệnh, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và trong các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng theo đúng quy định của UBND tỉnh.

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực chủ động tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; dừng toàn bộ các hoạt động chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kể cả đại hội điểm, đại hội chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; dừng sinh hoạt chi bộ đảng cho đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, của Tỉnh ủy và các hoạt động hội họp không cần thiết để tập trung phòng, chống dịch bệnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và cơ sở mình quản lý, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, không được để xảy ra lây nhiễm do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.

4. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội các cấp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn phải tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện triệt để nội dung cách ly xã hội trong 15 ngày của Thủ tướng Chính phủ gắn

với bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc phòng chống dịch bệnh đi đôi với việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Triển khai, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà (*trừ trường hợp xử lý tài liệu có mức độ từ Mật trở lên*); chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Trước mắt phân công cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, văn thư, lái xe, bảo vệ luân phiên trực, làm việc theo lịch, tối đa không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị (*trừ lĩnh vực y tế, lực lượng vũ trang và các ngành chức năng thực hiện theo quy định của ngành dọc và của UBND tỉnh*); đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo điều hành cơ quan đơn vị, cán bộ công chức vừa phòng chống dịch đúng quy định vừa đảm bảo cơ bản tiến độ công việc theo kế hoạch, không vì chống dịch mà đình trệ công việc của cơ quan, địa phương đơn vị.

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể hóa, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, lưu ý các nội dung sau:

- Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng của các tuyến ngoại tỉnh; hạn chế các hoạt động vận tải công cộng liên huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn tỉnh. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh (*Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Thuận...*); trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất thì vẫn hoạt động.

- Thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả của 08 chốt kiểm soát giao thông, y tế để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, tiến hành khử trùng, sát khuẩn đối với các phương tiện tại các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh tiếp giáp với các tỉnh bạn. Kịp thời, nghiêm túc, kiên quyết theo dõi, quản lý, giám sát người vào tỉnh; kể từ 00h00 ngày 01/4/2020 tất cả các phương tiện giao thông kể cả công cộng, xe ô tô, mô tô cá nhân, xe thô sơ, người vào tỉnh đều phải được khử trùng, sát khuẩn (*đối với phương tiện*) và phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế (*đối với người*). Những người có biểu hiện bệnh lý sốt, ho... những người có có lịch sử ở, đi qua các nước

trong khu vực và trên thế giới có dịch đều phải được cách ly 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm bệnh dịch theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế.

- Chỉ đạo Sở Y tế, các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị dừng hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám làm việc ngoài giờ; có hướng dẫn cụ thể việc khám chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, các bệnh viện công lập, bảo đảm an toàn cho người đến khám chữa bệnh và nhân viên y tế; tuyệt đối không được để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh và bệnh viện trong, ngoài công lập; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. Báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch theo từng giai đoạn và tình hình diễn biến của dịch bệnh tại địa phương 2 lần/ngày vào lúc 11h00 và 17h00 và báo cáo đột xuất khi cần.

- Chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung, duy trì sản xuất, phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật tư, y tế, thuốc chữa bệnh, các mặt hàng thiết yếu phục vụ, đáp ứng nhu cầu đời sống của Nhân dân. Xử lý nghiêm minh các hành vi găm hàng, nâng giá, trục lợi trong khi xảy ra dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

6. Các lực lượng vũ trang tỉnh, cụ thể là Đảng ủy Biên phòng tỉnh lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, không để xảy ra việc vượt biên, xâm nhập trái phép, vi phạm quy chế quản lý biên giới. Thực hiện cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh vào tỉnh từ Campuchia. Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung; lưu ý tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây chéo. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn, kiểm soát phương tiện vào tỉnh, tham gia chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và Bộ Công an.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và Luật Báo chí các hành vi rút tit, đưa tin không đúng sự thật trên các báo điện tử, trang mạng xã

hội gây hoang mang, hiểu nhầm cho Nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chịu trách nhiệm phòng, chống dịch không phát ngôn, hành động gây hoang mang, hiểu lầm trong Nhân dân.

8. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, họp trực tuyến của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

9. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình, kết quả triển khai, các tình huống phát sinh để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng,
- Văn phòng TW và T78, | b/c
- Văn phòng Chính phủ,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy(hn).

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Bùi Văn Cường